



สรุปผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา
โดยสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ในการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ความเป็นมา

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) ได้มีดำริให้สำนักต่างประเทศ ได้แก่ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักภาษาต่างประเทศ เสนอโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาสำหรับเป็นองค์ความรู้และจัดแสดงให้แก่สมาชิกวุฒิสภา

โดยในส่วนของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดทำ ชุมนิทรรศการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา พร้อมด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) “องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ” เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดชุมนิทรรศการดังกล่าว

คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภามาแล้ว ๑ ครั้ง คือ ในโครงการสัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในด้านการสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา

จากนั้น เมื่อคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอสรุปผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา ในโครงการสัมมนาข้างต้น ต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบแล้ว คณะทำงานฯ ได้เสนอเพิ่มเติมให้มีการประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่จัดแสดง ชุมนิทรรศการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาของสามสำนักต่างประเทศ ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

ภาพรวมการเตรียมงาน

ชุมนิทรรศการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา ในความรับผิดชอบของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ฉากหลักและฉากนิทรรศการ รายละเอียด ดังนี้

(๑) ฉากหลัก (Back Drop) จำนวน ๑ ฉาก เป็นภาพพื้นหลังของ “สัปปายะสภาสถาน” สีทอง พื้นหลังสีน้ำตาลอ่อน-เข้ม กำกับด้วยตัวอักษรหัวข้อหลักสีขาว “รัฐสภาไทยกับกิจการรัฐสภาระหว่างประเทศ (Thai National Assembly & Inter-Parliamentary Affairs)” ตราสัญลักษณ์รัฐสภา และธงไตรรงค์ และ

(๒) ฉากนิทรรศการ จำนวน ๖ ฉาก ที่แสดงข้อมูล อาทิ แนะนำสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการประจำที่สนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์รัฐสภาพหุภาคีของรัฐสภาไทย ความสำคัญของการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ตัวอย่างการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศที่สำคัญ ตัวอย่างการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศอื่น ๆ โครงสร้างของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และสถานที่ติดต่อ

รัฐมนตรีว่าการดังกล่าว ได้รับการติดตั้งล่วงหน้า ๑ วัน ก่อนจัดแสดงในวันสัมมนาจริง ในบริเวณถัดจากจุดลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ร่วมกับฉกนิตรรศการในความรับผิดชอบของสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน ๓ ฉก และของสำนักภาษาต่างประเทศ จำนวน ๓ ฉก

บรรยายกาศระหว่างดำเนินโครงการฯ ในวันสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมการจัดรัฐมนตรีว่าการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา ได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภา ตลอดทั้งวันสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในช่วงเวลาต่าง ๆ สมาชิกวุฒิสภา อาทิ (๑) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ (๒) นายตวง อันทะไชย (๓) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (๔) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ (๕) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล (๖) นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (๗) พลเอก อักษรา เกิดผล (๘) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้ให้ความสนใจกิจกรรมและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับฉกนิตรรศการร่วมกับข้าราชการซึ่งได้แต่งกายในชุดประจำชาติของประเทศต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลรัฐมนตรีว่าการ

ทั้งนี้ ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรัฐมนตรีว่าการ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมรัฐมนตรีว่าการ

ผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ

๑. การจัดรัฐมนตรีว่าการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสงค์ในการให้ข้อมูลด้านต่างประเทศของรัฐสภา (ในส่วนขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) แก่สมาชิกวุฒิสภา จากการอธิบายเพิ่มเติมด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น ได้แก่ ฉกนิตรรศการ และฉกนิตรรศการ ตลอดจนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับทราบข้อมูลจากข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศโดยตรง และสามารถเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการของคณะทำงานฯ ในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประกอบการรายงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยเฉพาะในประเด็นของการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบมิติของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ ผ่านการทูตรัฐสภา (Parliamentary diplomacy) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป

๒. สมาชิกวุฒิสภา ได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภา ซึ่งจะได้ร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในกรอบความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย และการเสริมสร้างความร่วมมือในการแสวงหามาตรการในการจัดการกับสิ่งท้าทายร่วมสมัย โดยใช้มิติด้านรัฐสภา (Parliamentary dimension) ซึ่งการสนับสนุนสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องที่กล่าวมา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๓. สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบช่องทางในการแสดงบทบาทด้านต่างประเทศของรัฐสภา เช่น การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ และแนวทางการเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นต้น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. จากการได้รับโอกาสให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐบาลฯ คณะทำงานฯ ได้ถือโอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับกิจการด้านต่างประเทศของรัฐบาลฯ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายต่างมีความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมนุมนิทรรศการ ในทางกลับกัน ยังเป็นโอกาสของคณะทำงานฯ ในการสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐบาลฯ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาในโอกาสต่อไป

๒. กิจกรรมการจัดชุมนุมนิทรรศการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐบาลฯ ได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างมาก โดยนอกเหนือจากการมีฉากหลักสำหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมนุมจำนวนหนึ่ง ได้แต่งกายในชุดประจำชาติของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม และลาว เป็นต้น จึงช่วยดึงดูดให้กิจกรรมภายในชุมนุมนิทรรศการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

๓. ชุมนิทรรศการแสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐบาลฯ เป็นรูปแบบพับเก็บได้ และสามารถนำไปใช้จัดแสดงในโอกาสอื่น ๆ ได้อีก ถือเป็นการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

จัดทำโดย

คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกวุฒิสภา

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กรกฎาคม ๒๕๖๒

IPU/CS/จุลทรรศน์/สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ปชส (ในนาม สน องค์การฯ) งานสัมมนา สว รูปแบบ A4

ภาพบรรยากาศ
ระหว่างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา
ในการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา และกิจกรรมการจัดชุมนุมมิตรการ
แสดงการดำเนินการในกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒



สมาชิกวุฒิสภาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม



สมาชิกวุฒิสภาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม



สมาชิกวุฒิสภาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม



บรรยากาศ ณ บริเวณชู้มนิทรรศการ



บรรยากาศ ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการ



สมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจซุ้มนิทรรศการ



สมาชิกวุฒิสภาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม
